

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
(19/8/2005 - 19/8/2020)

(Ban hành kèm theo Công văn số 879/CAT-PV05 ngày 30/7/2020
của Giám đốc Công an tỉnh)

1. Vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước

Kế thừa, phát huy truyền thống “Lấy dân làm gốc” của ông cha ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Bác đã dạy: “Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững thì cây mới bền. Xây lâu thắng lợi trên nền Nhân dân” và Người chỉ rõ: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, hay “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, Người khẳng định: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của Công an, Bộ đội, Cảnh sát” nhưng để đạt hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của Nhân dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định, một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là “... sự nghiệp cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) đã nêu “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chỉ thị số 186-CT/TW ngày 17/02/1960 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ “Phong trào bảo vệ trị an là một cuộc vận động quần chúng rộng rãi, nhằm giáo dục quần chúng đảm đương sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ an toàn cho đời sống hàng ngày. Đó là hình thức tốt nhất để phát huy tính tích cực của quần chúng trong công tác đấu tranh chống kẻ địch để giữ gìn trật tự chung”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh “Xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thể trận an ninh nhân dân vững chắc... xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Riêng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng định “Xây dựng thể trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”. Đặc biệt gần đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-

CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân, các đoàn thể chính trị trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

2. Sự ra đời và mục đích, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ngày 19/8)

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, tuy còn non trẻ song lực lượng Công an đã quán triệt, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quân chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức như “Việt Dũng thanh niên đoàn”, “Cảnh sát danh dự không lương”... sát cánh cùng lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cũng như khi kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ Nhân dân. Lực lượng Công an đã tham mưu phục vụ Đảng, Chính phủ, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo, tổ chức vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ở miền Bắc, Trung ương phát động phong trào “Bảo vệ trị an” trong Nhân dân và chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Bảo mật phòng gian” ở cả ba vùng chiến lược và thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh xã, ấp”. Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” phát triển mạnh mẽ, gắn kết với phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng ở miền Nam.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Công an nhân dân đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn quốc thành phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào đã có bước phát triển khá sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, miền, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521, lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm:

- Khẳng định ý nghĩa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một bộ phận cơ bản của nền an ninh nhân dân, công tác vận động tổ chức phong trào phải là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức xây dựng.

- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hành động của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

- Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

- Ngày hội cũng là dịp để gặp gỡ, giao lưu, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, góp phần khích lệ, cổ vũ phong trào phát triển ngày càng sâu rộng.

3. Những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg

Qua 15 năm thực hiện, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước đi vào cuộc sống, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức thường xuyên, liên tục, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng xây dựng phong trào ngày càng phát triển; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; ký giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự... Trong Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức như: Hội diễn văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian; nhiều địa phương còn tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn..., tạo khí thế thi đua sôi nổi, thật sự là ngày hội của Nhân dân. Theo đó, qua 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có thể khái quát một số kết quả nổi bật, đó là:

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các đơn vị, địa phương được tiến hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; lực lượng Công an tham mưu nòng cốt; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp... đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, gắn kết được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng nâng cao

nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

- Trong giai đoạn 2006 - 2018, các tổ chức đảng, chính quyền và Công an các cấp đã ban hành gần 160.000 văn bản chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng trên 2.000 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến là điểm sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao được Nhân dân tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực, các mô hình còn là địa chỉ tin cậy, môi trường đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, tạo nguồn cho lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ công chức, viên chức các ngành, đoàn thể các cấp.

- Thông qua hoạt động của phong trào, người dân trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an nhân dân và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Bến Tre, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ tính riêng 05 năm qua, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 11.825 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an các cấp điều tra làm rõ 2.440 vụ án, bắt giữ 2.960 đối tượng, vận động 247 đối tượng truy nã ra đầu thú, thu hồi 3.848 vũ khí, vật liệu nổ, hòa giải thành 1.051 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân, chuyển hóa thành công 39/54 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xây dựng 49 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; xuất hiện 76 loại mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, trong đó, một số mô hình có hiệu quả như “Gặp gỡ, đối thoại với người làm lỗi, người có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “Đội Dân phòng cơ động”, “Đội Dân phòng xung kích”, “Tổ chống trộm”, “Xóm đạo bình yên”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”... đã làm phong phú và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào này. Bên cạnh đó, lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng; đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh nhà.

4. Dự báo một số tình hình có liên quan và nội dung tuyên truyền, phát động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới

Dự báo thời gian tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chung của thế giới và khu vực, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, tác động đến tình hình kinh tế, chính trị nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát sẽ làm cho kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh mẽ, trong khi chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố có xu hướng gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra gay gắt hơn; tình hình Biển Đông phát sinh nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng... sẽ tiếp tục là thách thức đối với an ninh quốc gia của các nước.

Trong nước và tại địa phương, chúng ta đang tập trung cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các thế lực thù địch, phản động và phản xâu sẽ gia tăng lợi dụng mạng internet, những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống đối; đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; gia tăng liên kết trong - ngoài, tập hợp lực lượng, hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa... Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông vẫn trong xu hướng gia tăng và nghiêm trọng hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hình sự đan xen tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí để gây án. Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường... cũng là những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Song, với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta sẽ khắc phục khó khăn, thách thức và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Do vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, phát huy hơn nữa giá trị to lớn của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh, đề nghị các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, học sinh và Nhân dân tham gia một số việc sau:

- Nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, phát hiện tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm...; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, kịp thời phát hiện và làm tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để kéo dài, gây mất trật tự công cộng hoặc xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là những mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia, không kiềm chế được, đánh nhau gây thương tích dẫn đến chết người.

- Phối hợp với Công an, chính quyền cơ sở tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức nòng cốt ở cơ sở như: Hội

đồng bảo vệ an ninh, trật tự, Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ Nhân dân tự quản; đặc biệt, tích cực tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư,... cũng như thường xuyên dự sinh hoạt Tổ Nhân dân tự quản đều đặn; hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”..., góp phần xây dựng ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương; thường xuyên xem tivi, nghe đài, theo dõi sách báo, chú ý các bản tin về an ninh, trật tự tại địa phương như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Công an nhân dân, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Đồng Khởi...; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của Nhân dân.

- Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của mình; đồng thời, quan tâm động viên, nhắc nhở, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, gắn việc tham gia phong trào với xây dựng bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các ý kiến tham gia góp ý của Nhân dân đối với lực lượng Công an có thể trao đổi trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản, qua điện thoại... và được bảo vệ bí mật tuyệt đối. Mỗi người dân hãy trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an và một chiến sĩ thực thụ trên mặt trận phòng, chống tội phạm, bài trừ các tai, tệ nạn xã hội./.